

Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025

14:35 26/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động "Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025" với nhiều điểm mới về thể loại tác phẩm và cơ cấu giải thưởng.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), giải thưởng năm nay nhằm khuyến khích, tôn vinh các nhà báo, tác giả có tác phẩm phản ánh sinh động về đời sống thanh thiếu nhi, những tấm gương tiêu biểu, mô hình hay và cách làm sáng tạo trong công tác Đoàn.

Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025 có sự đổi mới khi mở rộng loại hình dự thi. Ngoài báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, năm nay còn có thêm ảnh báo chí và báo chí đa phương tiện. Đặc biệt, sẽ có hệ thống giải riêng dành cho các tác phẩm viết về trẻ em và công tác Đội.



Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi_ Ảnh minh họa

Tác phẩm dự thi có thể thuộc các thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, giao lưu, phim tài liệu, ảnh báo chí... Nội dung tập trung phản ánh những kết quả nổi bật của tuổi trẻ cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các phong trào, hoạt động sáng tạo, tinh thần xung kích của thanh niên, cũng như những đề xuất đổi mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đặc biệt, tác phẩm dự thi phản ánh mô hình hay, cách làm hiệu quả hoặc đề xuất giải pháp của Đoàn và tuổi trẻ cả nước tham gia thực hiện các chủ trương mới của Đảng, nhất là chống lãng phí, chuyển đổi số...

Bên cạnh đó, các tác phẩm cũng có thể đề cập đến việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 với chủ đề "Năm Thanh niên tình nguyện" và năm 2025 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng". Phản ánh hoạt động của tuổi trẻ cả nước hướng về kỷ niệm các ngày lễ lớn. Việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, tăng cường chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; vai trò của Đoàn trong việc định hướng, dẫn dắt thanh niên trước các trào lưu, xu hướng mới. Bên cạnh đó, các bài viết về thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ban Tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất ở từng thể loại: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình: 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 3 giải Khuyến khích cho mỗi thể loại; Ảnh báo chí: 1 giải cho tác phẩm xuất sắc nhất; Báo chí đa phương tiện: 2 giải cho tác phẩm xuất sắc nhất; Tác phẩm viết về trẻ em, công tác Đội: 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C; Tập thể: 2 giải dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất.

Tác phẩm dự thi có thể gửi trực tuyến tại website chính thức: giaibaochi.doanthanhvien.vn. Hạn cuối nhận bài là ngày 30/4/2025. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6/2025 tại Hà Nội. Giải thưởng không chỉ là cơ hội để các tác giả khẳng định năng lực mà còn góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Dương Khánh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/giai-bao-chi-toan-quoc-ve-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-thieu-nhi-nam-2025>